

การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน (Management and Governance)

3.1 รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ประจำปีเดือนมีนาคม 2566

1. จัดประชุมออนไลน์เยี่ยมเสริมพลัง ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ด้านสุขภาพ 4D และการเล่น ในวันที่ 8 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 7 วัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนพ่อแม่ด้านสุขภาพ 4D ของศูนย์อนามัยที่ 1 - 12 และสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง (สสม.) หลังจากที่ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำ (ครู ก) ในการจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ ด้านส่งเสริมการเล่นให้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยบูรณาการร่วมกับการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรในการจัดโรงเรียนพ่อแม่ ด้านสุขภาพ 4D ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เมื่อวันที่ 11 - 13 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม โรงแรมทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร



ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

จัดทำโดย : กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย

การประชุมออนไลน์เยี่ยมเสริมพลัง ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ด้านสุขภาพ 4D และการเล่น



วันที่ 8 มีนาคม 2566 นายแพทย์อุดม อัสวตมางกูร ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 7 ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานจากศูนย์อนามัยที่ 1-13 และ สสม. ครูผู้ดูแลเด็ก เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ผ่านการประชุมเมื่อวันที่ 11 -13 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมโรงแรมทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ



การประชุมฯ ในครั้งนี้เป็นการประชุมออนไลน์ร่วมกับสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ เพื่อติดตามการดำเนินงานกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ ด้านสุขภาพ 4D และการเล่น โดยแต่ละศูนย์อนามัย และสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง (สสม.) ได้นำเสนอผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ทั้งที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว รวมทั้งแผนที่กำลังจะดำเนินงาน โดยส่วนใหญ่แต่ละศูนย์อนามัย และ สสม. สามารถดำเนินงานกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ ด้านสุขภาพ 4D และการเล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งได้จำนวนผู้อำนวยการเล่น (Play Worker) ระดับครอบครัวบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีแค่บางแห่งที่มีแผนจะดำเนินงานเพื่อให้บรรลุค่าเป้าหมายไม่เกินเดือนมิถุนายน 2566



กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

www.anamai.moph.go.th

2. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย กรมอนามัย ในวันที่ 24 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมกองกิจการทางกายเพื่อสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 7



ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการทางกายเพื่อสุขภาพ

กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

จัดทำโดย : กองกิจการทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย กรมอนามัย ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 24 มีนาคม 2566 นพ. เอกชัย เพียรศรีวีรัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมกองกิจการทางกายเพื่อสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 7 โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย กรมอนามัย และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 30 คน

การประชุมคณะกรรมการ ฯ ในครั้งนี้ มีวาระเพื่อทราบ 5 เรื่อง ดังนี้ 1) ความก้าวหน้าการจัดสัมมนาวิชาการอนามัยแม่และเด็ก โดยเลื่อนการจัดประชุมเป็นวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2566 2) การประชุมและกำกับติดตามผลการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีการถ่ายโอน รพสต. ให้แก่ อบต. โดย สำนักส่งเสริมสุขภาพ 3) ร่างแนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรด้านสาธารณสุขในการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สำหรับหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด โดย กองกิจการทางกายเพื่อสุขภาพ 4) การจัดทำหลักสูตร E-Learning การจัดการกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ตามหลักการพัฒนาสมอง ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 4D สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก โดย สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 5) ผลการดำเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคนโสดรุ่นใหม่ (Sod Smart : ตามหาคนที่ใช่ในแบบของคุณ) โดย สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ และมติที่ประชุมรับทราบ

ส่วนวาระเพื่อพิจารณา 2 เรื่อง ได้แก่ 1) ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกรมอนามัยรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มติที่ประชุมได้ให้คำแนะนำในการจัดทำสไลด์ในการนำเสนอ พร้อมมอบหมาย นพ. โอฬาริก มุสิกวงศ์ เป็นผู้นำเสนอ ณ เดอะบลูสกาย รีสอร์ท เขาคือ จังหวัดเพชรบูรณ์ 2) โครงการคำของบประมาณ ปี 2567 เพื่อเป็นกรณีศึกษาในการเขียนโครงการให้ถูกต้อง มติที่ประชุมได้คัดเลือก “โครงการเตรียมตัวก่อนมีคู่ เรียนรู้ก่อนมีบุตร เพื่อการเกิดทุกรายมีคุณภาพ” เป็นตัวอย่างในการให้ข้อเสนอแนะสำหรับการเขียนโครงการให้ถูกต้อง

สำหรับวาระสุดท้าย คือเรื่องอื่น ๆ มี 1 เรื่อง โดยสำนักทันตสาธารณสุขได้ประชาสัมพันธ์ให้เข้าร่วมส่งผลงานวิชาการ และลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ณ วันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2566








กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี





www.anamai.moph.go.th